

## ST COTTEX EXPORTS PVT. LTD. VÀ LMW

AMỘT ĐỐI TÁC THÀNH CÔNG ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN VÀ THẮNG LỢI



**Ông . Aditya Sachan, Giám đốc điều hành, S.T. Cottex Exports Pvt. Ltd.**

ST Cottex Exports Pvt Ltd., một trong những nhà sản xuất hàng dệt may hàng đầu tại Ấn Độ với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất sợi nồi cộc có trụ sở tại Ludhiana, Ấn Độ. Tổ chức được thành lập vào năm 2000 với công suất lắp đặt là 24.000 cộc sợi bởi ông Shri Prem Gupta, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành. Dưới sự hướng dẫn của các giám đốc điều hành hiện tại là ông Aman Gupta và ông Amit Gupta, công ty đã phát triển thành một chuỗi dây chuyền kéo sợi thành công với các hoạt động kéo sợi và Dệt kim được tích hợp theo chiều dọc.

Tổng công suất lắp đặt tính đến nay là 230.000 cộc sợi (với các máy kéo sợi đầu cuối của LMW) và 9.000 rô-to sản xuất khoảng 220 tấn/ngày. Công ty cũng có 100 Máy dệt kim trong các cơ sở của họ. Các hoạt động của tập đoàn do Giám đốc điều hành, ông Aditya Sachan đứng đầu.

ST Cottex đã triển khai các hệ thống kéo sợi hiện đại và thông minh nhất để sản xuất ra nhiều loại sản phẩm đa dạng như Sợi nồi cộc, Sợi OE và Vải dệt kim và hơn 70% thành phẩm được xuất khẩu cho các khách hàng trên khắp Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh, Trung Đông và các vùng Viễn Đông.

Tổng năng lực sản xuất được bố trí trên tổng số 14 nhà máy với 10 nhà máy dành riêng cho kéo sợi, 3 nhà máy dành riêng cho quy trình OE và 1 nhà máy dành cho dệt kim. Các đơn vị này có vị trí chiến lược để tạo lợi thế về thương mại và hậu cần ở khu vực phía bắc Ấn Độ.

Các cơ sở kéo sợi hiện đại của họ sản xuất Sợi Nồi cộc từ 20 Ne đến 40 Ne trong danh mục Chải thô, Chải kỹ, Compact, Melange, Sợi Pha, Polyester nguyên chất & Polyester tái chế và từ 5 Ne đến 24 Ne trong danh mục Sợi OE - Polyester / Cotton.

Đối với Vải mộc dệt kim , 100% Cotton, Polyester / Cotton pha, Polyester / Cotton melange, 100% sợi polyester nguyên chất và 100% sợi polyester tái chế được sản xuất tại các cơ sở của họ.



### ***Mối quan hệ vững chắc với người dẫn đầu về công nghệ...***

Mối quan hệ bền vững giữa ST Cottex và LMW kéo dài hơn 2 thập kỷ được thể hiện rõ qua việc lắp đặt máy móc 100% LMW trong tất cả các nhà máy kéo sợi nồi cộc (230.000 cộc sợi) tại ST Cottex. Sự liên kết và tin tưởng lâu dài này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và thành phẩm tin cậy được mang lại từ các sản phẩm của LMW đã khiến LMW trở thành lựa chọn hàng đầu và duy nhất của ST Cottex trong hành trình phát triển liên tục và kéo sợi thành công.

Ông Aditya Sachan nói: “Mối quan hệ của chúng tôi với LMW trong hơn hai thập kỷ qua luôn mới mẻ. Khi chúng tôi muốn thành lập một nhà máy kéo sợi vào đầu những năm 2000, LMW là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Máy móc của LMW vượt trội về mặt kỹ thuật và mang lại giá trị kinh tế. Sự hợp tác của chúng tôi với LMW trong những năm qua đã giúp chúng tôi phát triển thành tập đoàn kéo sợi mạnh mẽ như ngày nay với hơn 200.000 cộc sợi được lắp đặt, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế”.

Dự án kéo sợi Compact mới với 34.272 cộc sợi... Một bước tiến trong hành trình tiếp tục phát triển và mở rộng...

Dựa trên mối quan hệ hợp tác thành công với LMW trong tất cả các dự án và giá trị đặc biệt do LMW mang lại, ST Cottex đã thực hiện bước tiếp theo trong hành trình tiếp tục mở rộng với dự án kéo sợi nồi cộc Compact 34.272 cộc kết hợp các máy phân khúc thông minh mới nhất của LMW.

Dự án mới bao gồm các máy móc sau: Máy Xé kiện LA23/S, Máy Chải thô LC363/361, Máy Ghép không tự động làm đều đầu ra kép LDB3, Máy Cuộn cúi LH20S, Máy chải kỹ LK69S/M, Máy Ghép tự động làm đều LDF3 S, Máy Sợi thô LF4280/A và Máy Sợi con Compact LRJ 9/SX/SXL.

Trích lời ông Aditya Sachan, “Bất cứ khi nào chúng tôi có kế hoạch mở rộng hoặc hiện đại hóa, LMW là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của chúng tôi. Với tầm nhìn phát triển trên toàn cầu, chúng tôi luôn có kế hoạch lắp đặt cơ sở vật chất hiện đại trong các dự án mới và sắp tới của mình cũng như các dòng máy thông minh mới nhất của LMW để đáp ứng tầm nhìn đó. Một trong những lý do chính để ở lại với LMW là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhóm Bán hàng & Dịch vụ của LMW”.

Ông ấy nói thêm, “Hôm nay chúng tôi đang đạt Doanh thu 1400 tỷ và tầm nhìn của chúng tôi là đạt 2000 tỷ trong vòng 3 đến 4 năm tới”.

Theo quan điểm của nhóm kỹ thuật, các thuộc tính tạo ra ấn tượng lâu dài đảm bảo sự liên kết liên tục với máy LMW là “Máy LMW là loại tốt nhất trong ngành và rất thân thiện với người dùng về mặt vận hành và bảo trì. Các sản phẩm được cung cấp với Năng suất, Chất lượng, Tiết kiệm nguyên liệu thô và Tiết kiệm điện năng giúp chúng tôi sản xuất sợi với chi phí sản xuất thấp nhất với chất lượng cao.

Khi chúng tôi lập kế hoạch cho dự án nhà máy cuối thứ 13 của mình với 25.920 Cọc sợi cho 20 Ne, 100% PSF, mục tiêu của chúng tôi là đạt được sợi chất lượng tốt nhất với 440 gpps. Với máy sợi con LR9AXL được hỗ trợ bởi các máy sơ bộ tiên tiến về mặt công nghệ, sản lượng yêu cầu đã đạt được một cách dễ dàng.

Chúng tôi có thể đạt được năng suất mong muốn với chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng trong mỗi dự án của chúng tôi. Chi phí vận hành của máy móc cũng thấp hơn nhiều, giúp sản xuất sợi với chi phí thấp hơn, đồng thời cạnh tranh và phát triển trên thị trường toàn cầu.”



Bằng cách áp dụng trí tuệ vào công nghệ kéo sợi, các giải pháp kéo sợi tiên tiến nhất từ LMW giúp các nhà máy đi trước về mặt công nghệ và sẵn sàng cho tương lai trong thị trường dệt may toàn cầu năng động và linh hoạt.